



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ยื่นความประสงค์จังหวัดที่จะเข้าสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยประกาศผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข จำนวน ๒,๙๐๗ ราย และผู้ไม่มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข จำนวน ๘๓ ราย จำแนกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก นั้น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๕๙๒ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า เนื่องจาก ก.ค.ศ. ได้กำหนดวิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในสภาวะการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ยื่นความประสงค์ที่จะเข้าสอบ ในจังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานปัจจุบัน ตามรูปแบบที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสอบ

ในการนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ยื่นความประสงค์จังหวัดที่จะเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ทางเว็บไซต์ <http://obecprovince64.com> ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้เข้าสอบในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่สมัครสอบไว้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสันติภัทร โคจีจุล)

ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช